

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 10 CHUYÊN NGÀNH HÓA HỮU CƠ

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 09 năm 2019, Trường Đại học Hồng Đức đã trang trọng tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ cho 24 học viên chuyên ngành Hóa Hữu cơ khóa 10, niên khóa 2017-2019. Đây là thành quả của hai năm nỗ lực học tập, nghiên cứu, vượt qua nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống của các học viên.

Đến dự lễ bảo vệ có sự tham gia của toàn thể các nhà khoa học trong 24 Hội đồng. Trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành đến từ các Trường đại học và Viện nghiên cứu: GS. TS. Nguyễn Hữu Đĩnh, PGS. TS. Vũ Quốc Trung - Trường ĐHSPT Hà Nội; PGS.TS. Đỗ Quang Huy, PGS.TS. Phan Minh Giang – Trường ĐHKHTN ĐHQGHN; GS. TS. Trần Đình Thắng, PGS. TS. Lê Đức Giang - Trường đại học Vinh Nghệ An; GS. TS. Phạm Quốc Long; TS. Phạm Minh Quân; TS. Trần Quốc Toàn – Viện Hợp chất Tự nhiên Viện HLKH và CN Việt Nam và các nhà khoa học của Trường Đại học Hồng Đức: PGS.TS Ngô Xuân Lương, TS. Trịnh Thị Huân, TS. Đinh Ngọc Thức, TS. Hoàng Thị Hương Thủy.

Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình, hầu hết tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, thực nghiệm của các học viên. Kết quả bảo vệ luận văn của 24 học viên chuyên ngành Hóa Hữu cơ khóa 10 đã được Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình đủ yêu cầu của một luận văn thạc sĩ và có ý nghĩa lí luận, thực tiễn.

Các buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các đồng nghiệp và người thân. Dưới đây là một số hình ảnh về bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2019 chuyên ngành Hóa Hữu cơ:



Hội đồng đánh giá làm việc ngày 14/9 cùng các học viên



Hội đồng đánh giá làm việc ngày 15/9 cùng các học viên



Hội đồng đánh giá làm việc ngày 16/9 cùng các học viên

